

ฟิลิปปินส์ตั้งเป้าปลูกข้าวกินเองภายในปี 2570



ฟิลิปปินส์ประเทศผู้ซื้อข้าวรายใหญ่อันดับสองของโลกรองจากจีน ประกาศตั้งเป้าหมายที่จะพึ่งพาตนเองในการผลิตข้าวให้ได้ภายในปี 2570

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า ภายใต้โครงการระยะเวลา 5 ปีที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ของรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ กำหนดกลยุทธ์หลักเพื่อปรับปรุงการผลิต รวมถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อหาทางปลูกข้าวให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศให้ได้ภายในปี 2570 หรือหนึ่งปีก่อนที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรด้วย จะครบวาระ 6 ปี ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ภายใต้โครงการดังกล่าวอุปทานข้าวในประเทศจะมีปริมาณอยู่ที่ 24.99 - 26.86 ล้านตัน นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าให้ราคาข้าวเฉลี่ยในแต่ละปีเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 1 และรายได้ของเกษตรกรรายนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 54 รวมทั้งรักษาสต็อกข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภค ทั้งนี้ คำมั่นสัญญาดังกล่าวมีขึ้นหลังจากรัฐบาลชุดก่อนล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายที่จะพึ่งพาตนเองในการปลูกข้าว เนื่องจากการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดและผลกระทบจากสภาพอากาศที่เลวร้ายได้บั่นทอนผลผลิตข้าวในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันฟิลิปปินส์มีการนำเข้าข้าวปริมาณมากกว่า 3 ล้านตันต่อปี และส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศเวียดนาม เพื่อเสริมอุปทานในท้องถิ่นและรักษาเสถียรราคา

กระทรวงเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่า อุปทานข้าวในประเทศในปัจจุบันยังคงเพียงพอ และพยายามบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์สภาพอากาศเอลนีโญ ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรง ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทำให้รัฐบาลกำลังมองหาแหล่งอุปทานข้าวเพิ่มเติม โดยหน่วยงาน National Food Authority (NFA) ซึ่งทำหน้าที่ดูแลสต็อกข้าวภายในประเทศได้เสนอให้นำเข้าข้าวปริมาณ 330,000 ตัน เพื่อให้เพียงพอกับภาวะขาดดุลอุปทานที่คาดการณ์ไว้ในคลังสำรอง อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ประธานาธิบดีมาร์กอส จูเนียร์ ยังไม่ได้อนุมัติข้อเสนอดังกล่าว

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น

● รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยของฟิลิปปินส์ รวมถึงรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนำของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์อีกตำแหน่ง มีความมุ่งมั่นที่จะพยายามเพิ่มผลผลิตข้าวซึ่งถือเป็นอาหารหลักพื้นฐานของประเทศให้ได้ร้อยละ 100 ของความต้องการข้าวของประเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหาร แต่จนถึงปัจจุบันนโยบายดังกล่าวก็ยังไม่บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากตัวเลขล่าสุดในปี 2564 ที่ระดับการผลิตข้าวเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ (Rice Self-sufficiency) อยู่ที่เพียงร้อยละ 81.5 ลดลงจากจากร้อยละ 85 ในปี 2563 โดยครั้งสุดท้ายที่ฟิลิปปินส์มีระดับการผลิตข้าวที่เพียงพอกับความต้องการร้อยละ 100 คือในปี 2538 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลปัจจุบันได้พยายามนำเสนอแผนนโยบายพึ่งพาตนเองและตั้งเป้าหมายใหม่อีกครั้งที่จะทำให้ฟิลิปปินส์สามารถผลิตข้าวได้เพียงพอกับความต้องการภายในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือ ปี 2570 ดังนั้น คงต้องติดตามว่าฟิลิปปินส์จะสามารถประสบความสำเร็จในนโยบายพึ่งพาตนเองดังกล่าวได้หรือไม่ แต่การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากฟิลิปปินส์มีปัจจัยและความท้าทายสำคัญหลายประการ เช่น สภาพภูมิประเทศที่ประกอบด้วยเกาะเล็ก ๆ หลายเกาะ ทำให้มีพื้นที่ราบลุ่มน้อย สภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายและฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในบริเวณแนววงแหวนแห่งไฟ (Ring of Fire) ทำให้ต้องประสบภัยพิบัติทั้งแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และพายุไต้ฝุ่นบ่อยครั้ง การขาดแคลนการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีการเกษตรยังล้าสมัย และการขยายตัวของจำนวนประชากรชาวฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้นทุกปี เป็นต้น

● ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในตลาดข้าวที่สำคัญของไทย เนื่องจากเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก และมีแนวโน้มนำเข้าเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ ในปี 2565 ไทยส่งออกข้าวมายังฟิลิปปินส์ ปริมาณ 185,714 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 จากปี 2564 ที่มีปริมาณส่งออก 146,239 ตัน และคาดว่าในปี 2566 แนวโน้มการส่งออกข้าวของไทยมายังฟิลิปปินส์จะยังคงสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลผลิตคาดว่าจะลดลง และความต้องการที่เพิ่มขึ้น ประกอบมีการคาดการณ์ว่าเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญและครองส่วนแบ่งตลาดข้าวนำเข้าอันดับ 1 ในฟิลิปปินส์มากกว่าร้อยละ 80 จะผลิตข้าวได้ลดลงในปีนี้ ทำให้เป็นโอกาสสำคัญของการส่งออกข้าวไทยมายังฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ ปัจจุบันราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้มากขึ้น และข้าวไทยยังคงมีข้อได้เปรียบสำคัญในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานที่เป็นที่เชื่อมั่นใจของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม ไทยยังคงจำเป็นต้องเร่งการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีความหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะข้าวพื้นนุ่ม เพื่อตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการตลาดฟิลิปปินส์

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

5 พฤษภาคม 2566

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ